



ที่ รก. 007/2550

วันที่ 6 มีนาคม 2550

เรื่อง การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม

เรียน สมาชิกสามัญ ส.ส.ท. ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม
2. ใบสมัครรับเลือกตั้ง

ด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดปัจจุบัน จะครบกำหนดออกตามวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2550 นี้ ตามกฎและข้อบังคับสมาคม ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545 ในหมวดที่ 5 ข้อ 16 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดการเตรียมการเลือกตั้งซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเตรียมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิกสามัญซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในขณะนั้น จำนวน 3 คน กรรมการบริหาร จำนวน 1 คน และพนักงานสมาคม จำนวน 1 คน เพื่อดำเนินการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริหาร รวมทั้งการจัดการเตรียมการเลือกตั้ง
2. การเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการจัดการเตรียมการเลือกตั้งก่อน และจะต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ในขณะที่เลือกตั้งเพื่อแถลงนโยบายต่อที่ประชุม สำหรับกรรมการบริหารอื่นสมาชิกสามัญสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกัน หรืออาจมีการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ในที่ประชุมเลือกตั้งโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 10 คน และผู้สมัคร หรือรับการเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุมขณะเลือกตั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเตรียมการเลือกตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 12/2549 และ คณะกรรมการจัดการเตรียมการเลือกตั้งได้ดำเนินการประชุมและได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริหาร ดังมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ คณะกรรมการจัดการเตรียมการเลือกตั้งใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม หรือกรรมการบริหารสมาคม สามารถสมัครลงรับเลือกตั้งได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมทั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการบริหาร ในการประชุมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒกุล)

ประธานคณะกรรมการจัดการเตรียมการเลือกตั้ง